

'มสธ.-นิค้ำ-มศว'ชงกม.นอกระบบเข้าครม.

●'ปอมท.'ไม่ค้ำนม.ในกำกับรัฐ ●นักศึกษา'มบ.'ขู่ยื่นถวายฎีกา

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ดร.จิรณี ดันดิรัตน์วงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) รักษาการเลขาธิการ กกอ. เปิดเผยถึงกรณีนี้ที่เครือข่ายนักศึกษาและประชาชน ได้เข้ายื่นหนังสือต่อ พล.อ.เปรม ติณสูลานนท์ ประธานองคมนตรีและรัฐบุรุษ เพื่อคัดค้านนโยบายมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐบาล ว่า ศ.ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะออกฎาการย้ายนี้มีค่าตอบแทน เพื่อแข่งประเด็นต่างๆ ในวันที่ 21 ธันวาคมนี้ แต่ปัญหาคือกลุ่มนิสิตนักศึกษาที่คัดค้านมักเลือกพึ่งเฉพาะสิ่งที่ตัวเองต้องการฟังเท่านั้น แม้จะแข่งอย่างไรก็ไม่ยอมฟัง อย่างไม่รู้ตาม สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยินดีสนับสนุนข้อมูลสำหรับผู้ที่ต้องการ ทั้งข้อมูลค่าหน่วยกิตของแต่ละมหาวิทยาลัย อัตราส่วนของข้าราชการต่อพนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น นอกจากนี้ สกอ.จะขอเสนอจากรัฐมนตรีว่าการ ศธ.ว่าจะให้ สกอ.เดินสายชี้แจงเรื่องนี้หรือไม่

ดร.ปรีชา จรุงกิจอนันต์ อธิการบดีสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) กล่าวว่า สำหรับร่าง พ.ร.บ.นิค้ำนม. คณะกรรมการกฤษฎีกาเพิ่งพิจารณาแล้วเสร็จ และที่ประชุมสภานิติบัญญัติร่าง พ.ร.บ.นิค้ำเมื่อเร็วๆ นี้ ขณะนี้รอรับรองรายงานการประชุมของสภามหาวิทยาลัยอีกครั้ง จากนั้นจะนำเสนอต่อ สกอ.คาดว่าจะเสนอ

ได้ภายในเดือนมกราคมนี้ สำหรับกระแสคัดค้านเวลานี้ไม่ส่งผลต่อร่าง พ.ร.บ.นิค้ำ แต่คนเข้าใจเหตุผลผู้คัดค้าน และเห็นว่าหน้าที่ของมหาวิทยาลัยต้องชี้แจง แต่ไม่ควรต้องยับยั้งเพราะเรื่องนี้ดำเนินการมาหลายปีแล้ว

ศ.ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) กล่าวว่า สภามศว ยืนยันร่าง พ.ร.บ.มศว และเสนอ สกอ.ไปแล้ว กระแสคัดค้านไม่ทำให้ มศว ต้องชะงักงัน พ.ร.บ.อีกทั้ง ประชาคม มศว ไม่ได้คัดค้าน แต่เพื่อความรอบคอบ ได้มอบหมายให้รองอธิการบดี มศว ไปทำความเข้าใจบุคลากรมหาวิทยาลัยแล้ว

ร.ต.จ.วันชัย ศิริชนะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง (มฟล.) ว่าที่ประธาน ทปอ. กล่าวว่า โดยหลักการสนับสนุนการนำมหาวิทยาลัยออกนอกระบบ เพราะเชื่อว่าจะทำให้การบริหารจัดการคล่องตัวขึ้น ส่วนที่มีคำถามจากหลายฝ่ายเกี่ยวกับภาระค่าหน่วยกิตและการยกเลิกหลักสูตรที่ไม่ทำให้เกิดรายได้ต่อมหาวิทยาลัยนั้น เป็นข้อกล่าวหาที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้ง่ายๆ แต่เป็นเรื่องที่ฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยต้องชี้แจงให้บุคลากรของตนเองเข้าใจ ทั้งนี้ คงไม่มีใครเห็นด้วยทั้ง 100% ไม่ว่าเรื่องใดก็ต้องคุยกันด้วยเหตุผล แล้วยึดเสียงส่วนใหญ่เป็นหลัก หากมหาวิทยาลัยใดพูดคุยกับประชาคมจนเข้าใจชัดเจนแล้วก็ควรเดินหน้าต่อไป

นายภาดิโนย์ ชมสินทรัพย์มัน นิสิตปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา (มบ.) กล่าวว่า หากยังไม่ยุติเรื่องนี้ จะสํารายชื่อนิสิตนักศึกษา และ

ประชาชนที่คัดค้านเพื่อยื่นถวายฎีกา ซึ่งขณะนี้มีรวบรวมได้กว่า 100 รายชื่อแล้ว

นายภัทรดนัย จงเทือ นักศึกษาปี 2 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ในฐานะเลขาธิการองค์การนิสิตนักศึกษาสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (สจพ.) กล่าวว่า วันที่ 20 ธันวาคม จะเปิดตัวเครือข่ายคัดค้านการแปรรูปการศึกษาอย่างเป็นทางการที่ สจพ. ซึ่งเป็นองค์การเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นเพื่อคัดค้านเรื่องนี้ เบื้องต้นมีนิสิตนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต่างๆ เข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว 11 แห่ง อาทิ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (มก.) และ สจพ. เป็นต้น

"ที่ผ่านมา มีผู้แอบอ้างชื่อเครือข่ายไปแสวงหาผลประโยชน์ ซึ่งนอกจากจะสร้างความสับสนให้ประชาชนแล้วยังทำให้เครือข่ายเสื่อมเสีย จึงอยากประกาศให้สาธารณชนทราบว่าขณะนี้เครือข่ายนิสิตนักศึกษาเป็นเครือข่ายคัดค้านการแปรรูปการศึกษาเพียงเครือข่ายเดียวที่บริสุทธิ์ และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน" นายภัทรดนัย กล่าว

ผศ.นพ.รัชชัยี พีรพัฒน์ดิษฐ์ ประธานที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) กล่าวว่า ปอมท.ไม่มีมติคัดค้านการเปลี่ยนสถานภาพแต่เห็นว่ามีมหาวิทยาลัยไม่พร้อมก็ไม่ควรออกนอกระบบ เพราะต้องยอมรับว่าแต่ละแห่งมีความพร้อมแตกต่างกัน